

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่า หลังมีแรงกลับเข้าซื้อหุ้น-สกุลเงินเอเชีย

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าตามสกุลเงินภูมิภาค โดยได้แรงหนุนจากกระแสเงินลงทุนที่ไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดเงินและตลาดหุ้นเอเชียในช่วงนี้

\*ดอลลาร์ทรงตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่าง ๆ ในช่วงเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่เทรดเดอร์จับตาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ในช่วงที่ผ่านมา

\*ความต้องการดอลลาร์ลดลง หลังมีความหวังเพิ่มขึ้นว่า สถานการณ์ของยูเครน อาจมีเสถียรภาพ หลังจากประธานาธิบดีวิกเตอร์ ยานูโควิช ซึ่งสนับสนุนรัสเซีย ถูกปลดออกจากตำแหน่ง

\*มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ในภาคบริการของสหรัฐ ร่วงลงสู่ 52.7 ในเดือนก.พ. จาก 56.7 ในเดือนม.ค.

\*จุดสนใจสำหรับดอลลาร์ในระยะสั้น ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลราคาบ้านและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐ ในวันที่ รวมถึงการแถลงนโยบายของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ต่อคณะกรรมการด้านการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันพฤหัสบดีนี้

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.600 บาท

\*09.05 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.49/51 จาก 32.54/57 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.48/52 จาก 32.55/57 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.49/51 จาก 102.47 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3731/33 จาก 1.3734 เมื่อวาน

"เข้านี้ดอลลาร์/บาท lower(ดอลลาร์อ่อนค่า) ลงมาตาม regional

ช่วงนี้ sentiment ดอลลาร์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไร หุ้นเอเชียเข้านี้ก็บวกกันหมดของเราเปิดมาก็น่าจะบวกได้ ก็เป็นปัจจัยบวกวันนี้" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค

ขณะที่การปรับขึ้นของตลาดหุ้นเอเชีย น่าจะเป็นผลบวกต่อสกุลเงินภูมิภาคในวันนี้ด้วย ดิลเลอร์ คาดว่าเงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 32.45 และแนวรับที่

32.60

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

E  
X  
I  
M  
  
D  
A  
I  
L  
Y  
  
N  
E  
W  
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้